

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬา



ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ประเทศกินีตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา

ทิศเหนือติดกับกินี-บิสเซา เซเนกัล และมาลี

ทิศตะวันออกติดกับมาลีและโกตดิวัวร์

ทิศใต้ติดกับไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน

ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

พื้นที่ 245,857 ตารางกิโลเมตร (94,925 ตารางไมล์)

เมืองหลวง กรุงโคนกรี (Conakry)

เมืองสำคัญ Kankan Siguiri Kindia และ Boke

ภูมิอากาศ ภูมิอากาศร้อนชื้นทางภาคใต้ของประเทศ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อุณหภูมิประมาณ 22 – 30 องศาเซลเซียสและฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ส่วนทางภาคเหนือของประเทศอากาศมักจะเย็นและแห้ง ประชากร 9,947,814 คน (กรกฎาคม 2550)

เชื้อชาติ Peuhl 40%, Malinke 30%, Soussou 20%, อื่น ๆ 10%

ศาสนา อิสลาม 85% คริสเตียน 8% ความเชื่อดั้งเดิม 7%

ภาษา ฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการ

รูปแบบการปกครอง สาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

สถาบันการเมือง

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุข และประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 7 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาแห่งชาติเป็นสภาเดี่ยว มีสมาชิกจำนวน 114 ที่นั่ง สมาชิกสภาได้รับเลือกตั้งทุก 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ ศาลฎีกา

ประมุขแห่งรัฐ/ผู้นำรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนาย Lansana Conte (ดำรงตำแหน่งแล้ว 3 สมัย คือในปี 2527 ปี 2541 และล่าสุดในปี 2546) นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือนาย Lansana Kouyate เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

หัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี นาย Lansana KOUYATE (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Mamady CONDE

วันชาติ 2 ตุลาคม 2533 (วันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 3.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2549)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 332 ดอลลาร์สหรัฐ (2548)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.2 (2549)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 30.0 (2549)

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ บ็อกไซต์ แร่เหล็ก เพชร ทองคำ ยูเรเนียม พลังงานน้ำ ปลา เกลือ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ข้าว กาแฟ สับปะรด มันสำปะหลัง กัญชง มันฝรั่ง ไม้ซุง ปศุสัตว์

อุตสาหกรรมที่สำคัญ บ็อกไซต์ ทองคำ เพชร แร่เหล็ก อลูมิเนียม อุตสาหกรรมเบา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ n/a

เงินตราสำรอง 91.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2549)

มูลค่าการค้า -171.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2549)

สินค้าออกที่สำคัญ บ็อกไซต์ แร่อลูมิเนียมทองคำ เพชร กาแฟ ปลา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สินค้าเข้าที่สำคัญ ปิโตรเลียม เหล็ก เครื่องจักร สิ่งทอ เมล็ดพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ส่งออก รัสเซีย(ร้อยละ 14.6) เกาหลีใต้(ร้อยละ 11.3) สเปน(ร้อยละ 10.2) ยูเครน(ร้อยละ 7.9) สหรัฐฯ(ร้อยละ 6.1) ไอร์แลนด์
(ร้อยละ 6) ฝรั่งเศส(ร้อยละ 5.7) เยอรมัน(ร้อยละ 5) เบลเยียม(ร้อยละ 4.5)(2548)

นำเข้า จีน(ร้อยละ 8.5) สหรัฐฯ(ร้อยละ 7.3) ฝรั่งเศส(ร้อยละ 7.2) โกตดิวัวร์(ร้อยละ 5.2) อิตาลี(ร้อยละ 4.7) เบลเยียม (ร้อยละ
4.1)(2548)

หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ n/a

หน่วยเงินตรา กินีฟรังค์ (Guinean francs)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 5,350 กินีฟรังค์(2549)

การเมืองการปกครอง

ประวัติศาสตร์

ฝรั่งเศสเข้ายึดครองดินแดนกินีเป็นอาณานิคมโดยปกครองจากกรุงดakar (ปัจจุบันเป็น

เมืองหลวงของเซเนกัล) จนถึงปี 2434 เมื่อกินีได้กลายเป็นอาณานิคมปกครองตนเอง ต่อมา ในปี 2500 พรรค Parti

démocratique de Guinée (PDG) ซึ่งก่อตั้งโดยนาย Ahmed Sékou Touré ได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาแห่งดินแดน
ของกินี และปฏิเสชที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมแอฟริกาของฝรั่งเศส ส่งผลให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากกินี ซึ่งได้รับ
เอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2501

นาย Ahmed Sékou Touré ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ได้เอนเอียงเข้าหากลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ตลอดจน
จัดการปกครองประเทศตามแนวคิดสังคมนิยม และปกครองแบบเผด็จการจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันในปี 2527 คณะ
ทหารนำโดยนายพล Lansana Conté จึงเข้ายึดอำนาจ และเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การเมือง
ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของคณะทหาร

ในปี 2534 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีสาระให้เปิดเสรีทางการเมืองและอนุญาตให้มีระบบหลายพรรค
การเมือง รวมทั้งแยกอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการออกจากกันให้เด่นชัด และกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด โดยจัดให้มีการลงคะแนนเสียง 2 รอบ สมาชิกรัฐสภา มีจำนวน 114
คน โดย 3 ส่วนจะมาจากการเลือกตั้ง และ 1 ส่วนจะมาจากการแต่งตั้ง

นาย Lansana Conté ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในปี 2536 และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องในปี 2541 และในปี 2546 ตามลำดับ โดยในปี 2546 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งจากเดิม 5 ปี เพิ่มเป็น 7 ปีด้วย

ปัจจุบัน กินีมีพรรคการเมืองทั้งหมด 13 พรรค โดยพรรค Party for Unity and Progress (PUP) ของประธานาธิบดี Lansana Conté ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งเมื่อปี 2545 โดยได้ที่นั่งทั้งหมด 85 ที่นั่ง การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2550 และการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2553

เมื่อเดือนมกราคม 2550 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในกินี ภายหลังจากสหพันธ์แรงงานใหญ่ในกินีได้เรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เพื่อขับไล่ประธานาธิบดี และได้เกิดปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงกับตำรวจ ส่งผลให้เกิดการจลาจลต่อเนื่องโดยรัฐบาลไม่อาจควบคุมสถานการณ์ ซึ่งในที่สุดประธานาธิบดีต้องยินยอมตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำหน้าที่บริหารแทนการรวบอำนาจไว้เอง อนึ่ง ประธานาธิบดี Lansana Conté ปัจจุบันมีอายุ 72 ปี และกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพ

นโยบายต่างประเทศ

ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี Conté กินีเอนเอียงเข้าหาตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสและ EU ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อกินีทั้งในด้านการค้าและการให้ความช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ระหว่างกินีและประเทศเพื่อนบ้านไม่ค่อยราบรื่น เนื่องจากรัฐบาลกินีมักเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องมาจากการคลี่คลายของปัญหาทางการเมืองของทั้งสองประเทศ

กินีและแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น หลังจากการเยือนกินีของประธานาธิบดี Thabo Mbeki ในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยแอฟริกาใต้ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่เมืองหลวงโคไนกรีของกินี รวมทั้ง บริษัทเพชร De Beers ได้เข้าไปดำเนินกิจการในกินีอีกครั้ง

กินีประสบปัญหาการอพยพเข้ามาของประเทศเพื่อนบ้าน นับแต่ปี 2543 มีจำนวนผู้อพยพจากเซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย กินีบิสเซา เข้ามาในกินีประมาณ 750,000 คน โดยกินีได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เข้ามาแก้ปัญหาใน ปัจจุบันกินียังมีผู้อพยพอยู่ประมาณ 39,000 คน

เศรษฐกิจการค้า

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ

กินีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ โดยเฉพาะบอไซต์ ซึ่งมีปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีทองคำและเพชรและแร่ธาตุอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคา ส่งผลให้รายได้ของประเทศจากการทำเหมืองแร่ยังคงมีจำกัด โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นับแต่ปี 2547 ความต้องการแร่ธาตุและราคาซื้อขายในตลาดโลกได้ส่งผลให้กินีมี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และภาคเหมืองแร่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออก

ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นหัวใจหลักของกินี โดยประชากรกว่าร้อยละ 70 ของประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังคงมีมูลค่าเพียงร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออก

แม้ว่ากินีจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กินียังคงประสบปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางการเมือง การคอร์รัปชันที่มีอยู่สูง ประกอบกับสถานการณ์การสู้รบในกินีบิสเซา เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในกินี ทั้งนี้ กินียังถูกจัดไว้เป็นลำดับที่ 11 ในตารางประเทศล้มเหลว (failed state)

สหประชาชาติจัดให้กินีอยู่ในอันดับที่ 156 จาก 177 ประเทศ ที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index-HDI) ต่ำที่สุด ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมาตรฐานสุขภาพที่ย่ำแย่ของชาวกินีและสาธารณสุขโรคที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคเอชไอวีในกลุ่มแรงงานเหมืองแร่

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐกินี

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

ไทยและกินีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 โดยไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมกินี ในขณะที่กินีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีเขตอาณาครอบคลุมไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คนปัจจุบันคือ นาย Mohamed Sampil นอกจากนี้ สาธารณรัฐกินีได้แต่งตั้งนายสมาน ไกรคุ้ม เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์กินีประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยทั่วไปราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิดกันนัก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกัน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในกินีเมื่อเดือนมกราคม ปี 2550 ทำให้ฝ่ายไทยมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพคนงานไทยที่ประกอบอาชีพวิศวกรจำนวน 13 คน ที่ทำงานกับบริษัทก่อสร้าง

ของญี่ปุ่นในกินี กลับไทย

ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกินีมีไม่มากนัก ที่ผ่านมามีไทยได้เปรียบดุลการค้ากับกินี ในปี 2549 มูลค่าการค้ามีปริมาณ 412.7 ล้านบาท ไทยส่งออกไปกินีมูลค่า 355.8 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากกินีมูลค่า 57.9 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้ากับกินี 297.9 ล้านบาท สินค้าที่ไทยส่งออกไปกินี 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. เม็ดพลาสติก 2. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4. ผ้าผืน 5. ข้าว 6. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 7. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน 8. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 9. เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 10. หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้าจากกินี ได้แก่ 1. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 2. สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 3. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 5. เคมีภัณฑ์ 6. สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ 7. ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 9. แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ 10. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

ยังไม่มีความสัมพันธ์ในด้านนี้

ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย

ยังไม่มีการจัดทำความตกลงระหว่างสองประเทศ

การเยือนที่สำคัญ

ยังไม่มี การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสองฝ่าย